

Số: 27 /TB-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phôi
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
tại buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật
Công đoàn Bình Thuận

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 tại Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phôi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trường 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2017. Cùng tham dự buổi họp còn có các đồng chí lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng tổ chức đào tạo Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận. Sau khi nghe đồng chí Trần Quang Duyệt – Hiệu trưởng Trường báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phôi kết luận:

I. Những kết quả đạt được

- Trong thời gian qua, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận luôn được sự quan tâm và chỉ đạo chắc chắn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, và các ngành chức năng của tỉnh trong công tác đào tạo dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập luôn được quan tâm; sự hợp tác của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết việc làm cho lao động sau khi được đào tạo; nhận thức về việc làm và học nghề của người dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi lao động ngày càng tích cực hơn. Bên cạnh đó Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của trường.

- *Công tác tổ chức bộ máy:* Bộ máy tổ chức của trường hoạt động tương đối ổn định; công tác đào tạo cán bộ, viên chức và giáo viên cơ hữu luôn được quan tâm. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề chưa đạt chuẩn đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, tập huấn quản lý, bồi dưỡng dạy nghề nhằm đáp ứng được yêu cầu về công tác tổ chức giảng dạy và quản lý đào tạo theo mục tiêu của nhà trường.

- Công tác đào tạo dạy nghề tiếp tục được duy trì; tổ chức thi kiểm tra kết thúc khóa học xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp sơ cấp nghề; tổ chức khai giảng 04 lớp sơ cấp nghề; phối hợp với Trường Trung cấp Miền Đông tổ chức thi tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp lớp Sư phạm mầm non 2015; phối hợp với Công ty TNHH Cơ điện lạnh Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cho học sinh thực tập tốt nghiệp tại cơ sở; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học cho các lớp hệ trung cấp nghề, đồng thời tổ chức cho học sinh đăng ký an ninh trật tự năm 2017; phối hợp với các trường THCS, THPT và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh các lớp trung cấp, đại học liên thông; giải quyết các chế độ chính sách cho học sinh như vay vốn tín dụng, đề nghị miễn giảm học phí...

- Công tác giới thiệu việc làm: Trung tâm giới thiệu việc làm của trường đã tiếp nhận được 4.591 việc làm trống từ 101 đơn vị tuyển dụng; đã tư vấn việc làm, chính sách liên quan đến lao động cho 762 lượt người. Lao động đăng ký tìm việc làm tại trung tâm 146 người, đã giới thiệu được 77 lượt người. Lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 06 lao động; mở 04 khóa đào tạo giấy phép lái xe cho 1.038 học viên.

- Công tác xây dựng cơ bản: Dự án công trình xây dựng cơ sở 2 của trường tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết đến nay các hạng mục cơ bản đã hoàn thành trên 80% khối lượng.

II. Tồn tại, hạn chế

- Hoạt động của Hội đồng nhà trường chưa được quan tâm, không duy trì được việc tổ chức họp Hội đồng trường định kỳ; chưa xây dựng được Đề án vị trí việc làm nên đã làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng, khoa của trường. Việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa được quan tâm, chưa đảm bảo đúng quy trình làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường.

- Công tác đào tạo dạy nghề còn gặp nhiều khó khăn nhất là công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh do nhận thức của phụ huynh còn nhiều hạn chế; sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đào tạo nghề còn gặp khó khăn; đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, còn nặng về lý luận, thực hành nghề yếu đã làm hạn chế đến việc tiếp thu kiến thức đối với học sinh; một số đối tượng học sinh chưa có ý thức học tập, rèn nghề, chưa nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường... đã làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

- Chất lượng nguồn lao động hạn chế về chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nghề, ngoại ngữ nên không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Học sinh, sinh viên học theo phong trào, học không đúng sở trường, sở thích vì vậy sau khi ra trường không tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn.

III. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới

1. Ban Giám hiệu trường tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của Hội đồng trường; quan tâm công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, đặc biệt là việc đề bạt, bổ nhiệm. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của trường để làm cơ sở cho việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ. Tham mưu, đề xuất bổ nhiệm thêm chức danh Phó Hiệu trưởng, kế toán trưởng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của trường trong thời gian đến khi cơ sở 2 đi vào hoạt động. Phối hợp với Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh để làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ về biên chế của trường.

Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, khoa phải báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức) trước khi quyết định đề bạt, bổ nhiệm theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc báo cáo công tác bộ máy tổ chức, cán bộ hàng quý về Ban Tổ chức để theo dõi và chế độ báo cáo, thống kê định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất về tổ chức hoạt động của trường qua Ban Chính sách – Pháp luật để tổng hợp báo cáo giao ban định kỳ của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hợp đồng lao động không thời hạn, để kịp thời kiện toàn, bổ sung tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của nhà trường; duy trì tốt nội quy, quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của trường.

2. Tăng cường tuyên truyền công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện vận động, tư vấn thông qua các buổi tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động để người lao động biết được chính sách đào tạo nghề, hiểu được lợi ích của việc học nghề, nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu lao động.

3. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017 đảm bảo hiệu quả. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định, phù hợp với thực tiễn đào tạo và tạo việc làm tốt cho học sinh sau học nghề. Lập hồ sơ gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xin thành lập Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo lái xe hạng B2. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành tổ chức tư vấn học nghề miễn phí cho lực lượng đoàn viên và công nhân lao động.

4. Tổ chức xây dựng Đề án phát triển trường trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo giữ vững và phát triển nhà trường phù hợp với thực tiễn và Quyết định số 728/QĐ-TLĐ ngày 30/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy chế tổ chức, quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn, đặc biệt là khi cơ sở 2 của trường đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

5. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong việc đầu tư trang thiết bị dạy nghề, bổ sung và chuẩn hóa thiết bị dạy nghề để đào tạo

nghe đạt chuẩn quốc gia mà trường đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để tác động Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho cơ sở 2 của nhà trường sau khi hoàn thành đi vào hoạt động.

Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phôi – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tại cuộc họp giữa Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2017 để Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các ban LĐLĐ tỉnh;
- Trường TC nghề KT-KT;
- Các công đoàn cấp trên cơ sở;
- Lưu VP, TH./.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Ngọc Bạch